

ข่าวหนังสือพิมพ์
ประจำวัน ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๗ เรื่อง

๑. คอลัมน์คนตามข่าว : สราวุธ เบญจกุล เลขาธิการศาลยุติธรรมคนใหม่ จากหนังสือพิมพ์
มติชน
๒. 'สรยุทธ' พันศุก ได้ประกันตัว จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ บางกอกโพสต์
ไทยโพสต์
๓. ศาลฎีกาให้ชดเชยชาวคดี ๓๖ ล. จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด ไทยรัฐ
๔. ศาลฎีกาฯ รับฟ้อง 'ธาริต' ยื่นทรัพย์สินเท็จ จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ มติชน
๕. นัดสืบพยานวัชรพงษ์เรื่องไกร-ธาริต ๓๑ ม.ค. ๖๑ จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๖. ยึดอุทธรณ์บีกพาณิชย์คดีจีทูจี จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๗. 'สุพจน์' ชีวิตพลิก จากโจรขึ้นบ้าน ถึงคดียึดทรัพย์ จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

Source : มติชน

Date : 13 ก.ย. 2560

Page : 4

No: 60316679

สรารุช เบญจกุล

เลขาธิการศาลยุติธรรมคนใหม่



ที่ ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มี **วิระพล ตั้งสุวรรณ** ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง **สรารุช เบญจกุล** รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ทดแทน **อริคม อินทฤติ** ที่มีการเห็นชอบแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

อายุ 52 ปี ปรินญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ปรินญาโทด้านกฎหมายเปรียบเทียบ (M.C.J) Howard University สหรัฐอเมริกา, ปรินญาโท



ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (LL.M.) American University สหรัฐอเมริกา และ ปรินญาโทด้านกฎหมายธุรกิจ (LL.M.) University of Bristol สหราชอาณาจักร

ผ่านการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดพัทลุง, ผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้, รองเลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนครแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ตำแหน่งหน้าที่พิเศษอื่นๆ ได้แก่ กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550-2554 และ พ.ศ. 2556-2560, กรรมการกองทุนแม่เหินเจ้าอนุภาพราชการ พ.ศ. 2548-2552 และ พ.ศ. 2558-2560, เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2556-2559 และ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2560

รวมถึงประธานกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.พ.ท. จำกัด

ดำรงตำแหน่งใหม่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตามมติคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 4 กันยายน

นับแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

Source :

โพสต์ทูเดย์

Date : ๗๓ ก.ย. 2560 Page :

๘๖

No :


‘สรยุทธ’โล่ง ศาลปล่อยตัว วางประกัน5ล.

โพสต์ทูเดย์ - ศาลฎีกาให้ประกันตัว
“สรยุทธ” ตีราคาประกัน 5 ล้าน กำหนด
เงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ รายงาน
ตัวทุก 3 เดือน

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลางได้อ่านคำสั่งของศาลฎีกา
หลังนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อายุ
51 ปี อดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง จำเลย
ในคดีขโมยเงินค่าโฆษณาเกินเวลาทาง
สถานีโทรทัศน์ อสมท และ น.ส.มณฑา
ธีระเดช อายุ 45 ปี พนักงานบริษัท ไร้สัม
จำเลยอีกราย ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา โดยเห็นควรให้อนุญาตปล่อย
ชั่วคราวตีราคาประกันคนละ 5 ล้านบาท
และกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล และให้
จำเลยทั้งสองต้องมารายงานตัวต่อศาล
ทุก 3 เดือน

นายกฤษ กระจ่างทิพย์ ผู้บัญชาการ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า
ได้มีญาติของนายสรยุทธเดินทางเข้า
เยี่ยมพร้อมกับแจ้งความคืบหน้าที่นาย
ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ส่วนนาย
สรยุทธ ขณะนี้เริ่มปรับตัวได้ดี ตลอด
14 วันที่ถูกคุมขัง โดยนายสรยุทธจะใช้
เวลาพูดคุยกับทนายความเรื่องคดีความ
เป็นส่วนใหญ่

สำหรับคดีนี้มีการอ่านคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา
พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุก
นายสรยุทธ จำเลยที่ 3 และ น.ส.มณฑา
จำเลยที่ 4 จำคุกคนละ 20 ปี แต่การ
นำสืบเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา จึง
ลดโทษให้ 1 ใน 3 ให้จำคุกนางพิชชาภา
เอี่ยมสะอาด พนักงานจัดทำตัวโฆษณา
จำเลยที่ 1 เป็นเวลา 20 ปี ส่วนนาย
สรยุทธและ น.ส.มณฑา จำเลยที่ 3-4
จำคุกคนละ 13 ปี 4 เดือน ■

		Subject Heading :	
Source :	ข่าวสด (ตจว.)		
Date :	13 ก.ย. 2560	Page :	10
		No :	60316512

ศาลฎีกาให้บทโทษทางคดีที่ 368.

วันที่ 11 ก.ย. ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีชาวบ้านคดีล่าง 151 คน ฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่าพันล้านบาท กรณีบริษัท โรงเต่งแร่ทำลำห้วยคลิตี้ ปนเปื้อนสารตะกั่วพร้อมขอให้ศาลสั่งบริษัทรับผิดชอบฟื้นฟูจัดมลพิษในลำห้วย โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2550 เรียกค่าเสียหายทั้งสิ้น 1,041,952,000 บาท

โดยศาลฎีกาตัดสินขึ้นตามศาลอุทธรณ์ ให้บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมชดเชยค่าเสียหายให้กับชาวบ้านคดี เป็นเงิน 36,050,000 บาท จากการที่จำเลยปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตี้ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของชาวบ้าน จนทำให้ชาวบ้านเจ็บป่วยเรื้อรัง และไม่สามารถใช้สอยลำห้วยได้เหมือนเดิมและให้จำเลยดำเนินการขจัดมลพิษที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งฟื้นฟูลำห้วยให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิม

นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา สภานายความ กล่าวว่า สำหรับการฟื้นฟูลำห้วยศาลมองว่า โจทก์ทั้งหมด 151 คน เป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นไปตามสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมตามรัฐธรรมนูญ สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี 2550 และปี 2557 ว่าสามารถมีสิทธิส่วนรวมในการจัดการทรัพยากรได้ จึงมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งเจ็ด คือ บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกันรับผิดชอบในการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ให้ดีขึ้นเหมือนเดิม เป็นไปตามค่ามาตรฐานตามที่หน่วยงานรัฐว่ากฎเกณฑ์ไว้ ในส่วนของการกำหนดเวลาเป็นไปตามคำพิพากษาคำวินิจฉัยโดยเร็ว

Source :

ไทยโพสต์

Date : 3 ก.ย. 2560

Page : 12

No :

ศาลฎีกาฯรับฟ้อง'ธาริต'ยื่นทรัพย์สินเท็จ

กรุงเทพฯ ๑ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง องค์คณะนัดฟังคำสั่งคดีหมายเลขดำ อม.177/2560 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกล่าวหา นายธาริต เฟิงดิษฐ์ อดีตที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่พ้นจากราชการตามคำสั่งไล่ออก (คำสั่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือ สลน. เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2560) จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จฯ หลัง ป.ป.ช.มีมติเอกฉันท์ ซึ่งมูลค่าความผิดกรณี ร่ำรวยผิดปกติ รวมมูลค่า 346,652,588.52 บาท ซึ่ง ป.ป.ช.ได้อายัดทรัพย์สินไว้ก่อนหน้านี้ 90,260,687.40 บาท

องค์คณะพิเคราะห์แล้วจึงมีคำสั่งให้รับคำร้อง ป.ป.ช.ไว้วินิจฉัยเพื่อมีคำพิพากษา โดยนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ 12 ต.ค.นี้ เวลา 09.30 น. ซึ่งวันดังกล่าวนายธาริต จำเลยจะต้องเดินทางมาแสดงตัวต่อหน้าศาลเป็นครั้งแรก เพื่อสอบคำให้การว่าจะรับสารภาพหรือปฏิเสธ พร้อมทั้งยื่นขอประกันตัวต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธาริตพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอ หลังจากมีคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 8/2557 เมื่อวันที่


24 พ.ค.2557 ให้ปฏิบัติราชการที่สำนักงานฯ โดยให้ได้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปก่อน หลังจาก ป.ป.ช.ได้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายธาริต กระทั่ง ป.ป.ช.ซึ่งมูลค่าความผิดเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2559 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ขณะดำรงตำแหน่งอธิบดีดีเอสไอ รวมมูลค่ากว่า 346 ล้านบาท ซึ่ง ป.ป.ช.ได้อายัดทรัพย์สินที่มีชื่อของนายธาริต, นางวราชมล เฟิงดิษฐ์ คู่สมรส และบุคคลที่เกี่ยวข้องถือครองแทนไว้ชั่วคราวก่อนหน้านี้กว่า 90 ล้านบาท แต่เนื่องจากทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติบางส่วนมีการโอน ยักยอก แปรสภาพ หรือซุกซ่อนทรัพย์สินทำให้ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินได้ คงเหลือทรัพย์สินอีก 256,391,901 บาท ที่ให้บังคับคดีเอาจากทรัพย์สินอื่นของนายธาริตและนางวราชมล

นอกจากยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว ป.ป.ช.ยังส่งรายงานและสำนวนการไต่สวนของ ป.ป.ช.ให้กับอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ขอให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 80 และ 83 โดยศาลแพ่งได้รับคำร้องของอัยการไว้ไต่สวนพยานแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนพยานฝ่ายอัยการผู้ร้อง.

MIC	MATICHOH INFORMATION CENTER	Subject Reading :
Source :	ไทยโพสต์	
Date :	Page : ๑	No :
13 ก.ย. 2560		

นัดสืบพยานวัชรระฟ้องเรื่องไกร-ธาริต 31 ม.ค.61

ตอนเมือง ๑ ที่ศาลแขวงดอนเมือง ศาลนัดตรวจหลักฐานในคดีหมายเลขดำที่ อ.812/2559 ที่นายวัชรระ เพชรทอง อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายเรืองไกร ลีแก้วและฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย จำเลยที่ 1 และนายธาริต เฟิงดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จำเลยที่ 2 ในข้อหาแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาท กรณีนายเรืองไกรได้ร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่านายวัชรระ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน คนที่ 1 สภาผู้แทนราษฎร ในขณะนั้น ร่วมกับนายศุภชัย ศรีหาลำ ประธานคณะกรรมการการจูงใจใช้สถานะหรือตำแหน่ง ส.ส.เข้าไปก้าวท้าวหรือแทรกแซงการทำงานของนายธาริต โดยเรียกนายธาริตมาให้การเรื่องชายชุดดำในเหตุการณ์ความไม่สงบเดือน เม.ย.-พ.ค.53 ที่สภา โดยไม่มีอำนาจและเป็นการเอื้อประโยชน์ให้พรรคประชาธิปัตย์ และไม่ได้มีมติของคณะกรรมการ เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 266 (1) เมื่อถึงเวลานัด ศาลได้อ่านคำฟ้องแล้วสอบถามจำเลยทั้งสองว่าจะให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพ ซึ่งจำเลยทั้งสองยืนยันให้การปฏิเสธในการต่อสู้คดี จากนั้นโจทก์แถลงต่อศาลขอ นำพยานเข้าสืบจำนวน 9 ปาก ใช้เวลา 2 นัดครึ่ง ส่วนจำเลยแถลงขอสืบพยาน 2 ปาก ใช้เวลา 1 นัดครึ่ง ซึ่งจำเลยทั้งสองอ้างตนเองเป็นพยาน ศาลพิจารณาแล้วอนุญาต พร้อมนัดสืบพยานโจทก์ครั้งแรกในวันที่ 31 ม.ค.61 เวลา 09.00 น.

		Subject Heading :
Source :	ข่าวสด	
Date :	13 ก.ย. 2560	Page : 3
		No: 60316626

ปิดอุทธรณ์ปักพาดเป็นปกติทุก

ทนายเผยอนศาลฎีกายกฟ้อง-ลงโทษสถานเบา

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. นายธนกร แหวกวาริ ทนายความของกลุ่มข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศ จำนวนทุจริตและชั่วประมุขระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่มีนายภูมิ สารผล อติตรมข.พาณิชย์ เป็นจำเลยที่ 1 นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อติตรมว.พาณิชย์ เป็นจำเลยที่ 2 ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการทำคำอุทธรณ์คดี หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ตนและทีมทนายความของนายมนัส สร้อยพลอย อติตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จำเลยที่ 4 นายทิมมพร นาทวรทัต อติตรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ จำเลยที่ 5 และนายอัครพงศ์ ช่วยเกลี้ยง หรือที่ปวีชระ อติตผู้อำนวยการสำนักงานการค้าข้าวต่างประเทศ จำเลยที่ 6 กำลังร่างคำอุทธรณ์ หลังจากได้คำพิพากษาฉบับเต็มมาเมื่อสัปดาห์ก่อน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังรอรายละเอียดคำวินิจฉัยส่วนตัวขององค์คณะผู้พิพากษาแต่ละคน เพื่อพิจารณาทุกประเด็นอย่างละเอียดอีกครั้งด้วย จึงได้เตรียมการว่าสัปดาห์หน้าจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อขออนุญาตขยายระยะเวลาการยื่นคำอุทธรณ์ออกจากที่รัฐธรรมนุญกำหนดให้ยื่นภายใน 30 วัน แต่หากศาลไม่อนุญาตให้ขยายเวลา ตนและทีมทนายความจำเป็นต้องเร่งทำคำอุทธรณ์ให้เสร็จทันเพื่อจะยื่นภายในกำหนดที่จะครบวันจันทร์ที่ 25 ก.ย.นี้

ส่วนประเด็นการอุทธรณ์นั้น ต้องยืนยันความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยทั้งสามว่า ดำเนินการระบายข้าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ราชการ มิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐมนตรีรายหนึ่งรายใด หรือการทุจริตเพื่อเอกชนใดๆ ซึ่งขั้นตอนระบายข้าวเป็นไปตามหลักปฏิบัติแบบสัญญาต่อรัฐที่เคยปฏิบัติมา จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง แต่หากมองว่าเป็นการกระทำที่บกพร่องต่อหน้าที่ก็ขอให้พิจารณาโทษสถานเบาด้วย ส่วนเรื่องประกันตัวในกลุ่มอดีตข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศ หากถึงกำหนดการยื่นอุทธรณ์แล้วจะพิจารณาอีกครั้งว่าพร้อมที่จะยื่นคำขอประกันตัวไปด้วยหรือไม่ สำหรับอดีตข้าราชการทั้งสามขณะนี้พยายามปรับตัวกับการที่ยังต้องถูกคุมขังในเรือนจำ และพยายามจะไม่ให้เครียด ซึ่งทนายความจะดำเนินการทุกอย่างให้เต็มที่

Source :

ไทยโพสต์

Date : 13 ก.ย. 2560

Page :

No :



'สุพจน์' ชีวิตพลิก จากโจรขึ้นบ้าน ถึงคดียึดทรัพย์

ใครเลยจะคิดว่า จากเหตุการณ์โจรกลุ่มใหญ่บุกเข้าไปในบ้าน ทรัพย์ล้อม บ้านหลังใหญ่ ในซอยลาดพร้าว 64 ย่านวังทองกลาง ของ สุพจน์ ทรัพย์ล้อม อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม เมื่อคืนวันที่ 12 พ.ย.54 ซึ่งเป็นวันที่ครอบครัว ทรัพย์ล้อม กำลังอยู่ในช่วงแห่งความสุข เพราะเป็นคืนงานแต่งงานของลูกสาวสุพจน์ ซึ่งขณะเกิดเหตุสุพจน์และครอบครัวกำลังอยู่ในงานแต่งงานดังกล่าวที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีเพียงคนรับใช้ 2 คนอยู่ในบ้านพัก โดยที่กลุ่มโจรคงรู้และเตรียมวางแผนมาเป็นอย่างดี จึงบุกเข้าไปในบ้าน ทรัพย์ล้อม แล้วมัดคนใช้ไว้ จากนั้นได้รื้อค้นทรัพย์สินในห้องต่างๆ โดยเฉพาะห้องนอนของสุพจน์ ขโมยทรัพย์สินไปได้จำนวนมาก

หลังข่าวดังกล่าวเริ่มปรากฏออกไป ตอนแรกผู้คนก็ได้แต่เห็นใจอดีตปลัดสุพจน์ ที่มาโดนโจรขึ้นบ้านปล้นทรัพย์ในวันแต่งงานลูกสาว

ก่อนที่ต่อมาสรุปคดีจะพลิก เพราะปรากฏว่าเงินสดและทรัพย์สินที่โจรขโมยไปแล้วติดตามกลับคืนมาได้ ทำเอาหลายคนถึงกับอึ้ง เพราะมีมูลค่ามหาศาลร่วม 17 ล้านบาท โดยตามข่าวโจรสารภาพกับตำรวจว่าได้รื้อค้นทรัพย์สินในบ้าน พบ

กรอกร่อง สถานการณ์

กระเป๋าสตางค์เงินสดจำนวนมากและคาดว่ามีหลายร้อยล้านบาท แต่ขนมาได้แค่บางส่วน ทำเอาผู้คนตะลึงกันหมดว่าอดีตปลัดคมนาคมเก็บเงินสดและทรัพย์สินไว้ในบ้านทำไมมากมายเป็นหลักสิบล้าน-ร้อยล้านบาท จนนำไปสู่การตั้งข้อสงสัยถึงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉพาะว่ามีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อสำนักงาน ป.ป.ช.ไว้หรือไม่

ในที่สุดก็นำไปสู่การตรวจสอบของ ป.ป.ช.ที่ไม่ดูบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่สุพจน์แจ้งไว้ ผสมกับข้ออ้างในตอนแรกของผู้เจ้าตัวที่บอกว่า เงินสดในบ้านดังกล่าวเป็นสินสมรสของบุตรสาว โดยตอนแรกหลังมีข่าวโจรปล้นบ้านใหม่ๆ บอกว่าได้สินสมรสมา 5 ล้านบาท แต่เมื่อตำรวจจับโจรและทรัพย์สินที่ขโมยกลับคืนมาได้

พบว่าเฉพาะเงินสดอย่างเดียวก็ร่วม 16
ล้านบาทเข้าไปแล้ว นั้นยังทำให้สังคม
กังวลมากขึ้น

จนสุดท้าย ป.ป.ช.จึงเข้ามา
ไต่สวนและมีผลสรุปชี้มูลออกมาเมื่อ
24 ก.ค.55 ด้วยมติเอกฉันท์ว่า สุพจน์
ร่ำรวยผิดปกติ หลังจากไม่สามารถ
ชี้แจงที่มาของทรัพย์สินบางส่วนได้ จึง
ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด ยื่นฟ้องต่อศาล
เพื่อยึดทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
64,738,587 บาท จากนั้นเรื่องก็เดินไป
ตามขั้นตอน

โดยภาคของคดีความจากผลการ
ชี้มูลเอาผิดสุพจน์ในเรื่องร่ำรวยผิดปกติ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

คดีแรกคือ คดียึดทรัพย์สินเพราะ
รวยผิดปกติ โดยสุพจน์ไม่ได้เป็นผู้
ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การร้อง
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจึงไม่ได้
ยื่นตรงไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เหมือน
กรณียึดทรัพย์สินนักการเมืองเช่นทักษิณ
ชินวัตร แต่ต้องยื่นไปที่ ศาลแพ่ง เพื่อ
ให้ศาลมีคำสั่งริบทรัพย์สินที่ได้มาจาก
การร่ำรวยผิดปกติ จากนั้นสุพจน์ก็
มีหน้าที่พิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินต่อศาล

ส่วนคดีที่ 2 คือการดำเนินคดี

อาญา ข้อหาจงใจยื่นบัญชีเท็จ ปกปิด

บัญชีทรัพย์สินหนีสิน อันเป็นความผิด

ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ที่ ป.ป.ช.ยื่น

ตรงไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

มาถึงตอนนี้จากเหตุการณ์โจรขึ้นบ้าน กระทั่งความแตก

ก็มาถึงบทสรุปสุดท้ายในช่วงใกล้เดียวกัน ทั้ง 2 ส่วน

เริ่มที่คดีแรก วันพุธที่ 13 ก.ย.นี้ จะมีการอ่านคำ

พิพากษาศาลฎีกา ในคดียึดทรัพย์สิน 64 ล้านบาทดังกล่าว หลัง

ก่อนหน้าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเมื่อวันที่ 11 พ.ย.58 ให้ริบ

ทรัพย์สินสุพจน์ และทรัพย์สินที่มีชื่อของภรรยา บุตรสาวและ

บุตรเขยของนายสุพจน์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ตกเป็นของแผ่นดิน

รวม 64,998,587.52 บาท จากเดิมที่ศาลชั้นต้นให้ยึดทรัพย์สินแค่

46,141,038.33 บาท นั่นคือคำอุทธรณ์ของสุพจน์กลับทำให้ศาล

มีคำสั่งยึดทรัพย์สินมากขึ้น ส่วนผลคำพิพากษาศาลฎีกาฯ จะออก

มาแบบไหนต้องรอฟัง โดยคดีนี้จะเป็นกรณีศึกษาสำคัญของคดี

ยึดทรัพย์สินอีกหนึ่งเคสที่จะถูกพูดถึงไปอีกนาน

ขณะเดียวกันในส่วนของการเอาผิดอาญาตามกฎหมาย

ป.ป.ช. กรณียื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ศาลฎีกาแผนกคดี

อาญาฯ นัดอ่านคำพิพากษาในวันที่ 26 ก.ย.เช่นกัน

จากคดีโจรขึ้นบ้านธรรมดา กลับมาจบที่การยึดทรัพย์สิน

แจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ของอดีตบักคมนาคน เชื่อได้ว่า

จะถูกพูดถึงไปอีกนานหลังจากนี้